

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 72 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016

การฉลองครบรอบ 34 ปีของมันมินเต็มด้วยสง่าราศี

แขกผู้มีเกียรติจาก 20 ประเทศเข้าร่วมในการฉลอง



ศิษยาภิบาลอวาโร ดร.แจร์อ็อก ลี (ภาพที่ 1) ขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่จัดขึ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงอวยพรให้มันมิน มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรเกือบ 11,000 แห่ง รวมทั้งแขกจากเกาหลีและจากต่างประเทศ (ภาพที่ 6, 7, และ 8) ผู้คนมีความชื่นชมยินดีและความสุขอย่างยิ่งใหญ่ผ่านการแสดงเพื่อการเฉลิมฉลองซึ่งบทเพลงสรรเสริญที่พระเจ้าประทาน การแสดงดนตรี และการเต้นรำล้วนบรรยายถึงความงดงามของสวรรค์ (ภาพที่ 2, 3, และ 4) และกิจกรรมกลางแจ้ง (ภาพที่ 5, 9, และ 10)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2016 คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลจัดการนมัสการฉลองครบรอบ 34 ปีของคริสตจักรพร้อมกับจัดให้มีการแสดงเนื่องในงานเฉลิมฉลอง การฉลองและการแสดงต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ทีที่ครอบคลุมเกือบ 170 ประเทศและผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้คนจำนวนมากที่เข้าร่วมเดินทางมาจาก 20 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิสราเอล อียิปต์ อินเดีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ไคโลมเบีย และเคนยา เป็นต้น การฉลองครั้งนี้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ เก้าภาษาพร้อมกันซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซีย

ศิษยาภิบาลอวาโร ดร.แจร์อ็อก ลีกล่าวคำเทศนาในการนมัสการโตรุ่งคืนวันศุกร์ การนมัสการเช้าวันอาทิตย์ และการนมัสการเย็นวันอาทิตย์ภายใต้หัวข้อ “สง่าราศี” โดยนำมาจากพระธรรมฮัก

กาย 2:9 ผ่านคำเทศนาเหล่านี้ท่านเตือนให้นึกถึงประวัติศาสตร์ของมันมินที่ได้ทำการประกาศกับคนในประเทศและทำพันธกิจโลกมาเป็นเวลา 34 ปีพร้อมกับขอบพระคุณและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับคริสตจักรมาโดยตลอด โดยผ่านการสำแดงการอัศจรรย์ หมายสำคัญ และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ

คณะกรรมการพันธกิจศิลปะของคริสตจักรทำการแสดงเพื่อการเฉลิมฉลองภายใต้หัวข้อ “สง่าราศี” พร้อมกับบทเพลงที่พระเจ้าประทานให้ด้วยเช่นกัน การแสดงมีหัวข้อรองว่า “นครเชรูซาเล็มใหม่อันรุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นการบรรยายถึงความสุขและความชื่นชมยินดีของผู้คนที่เข้าสู่นครเชรูซาเล็มใหม่

ในขณะที่นักแสดงร้องเพลงสรรเสริญและเต้นรำ มีการฉายภาพจากโปรเจกเตอร์พิเศษขนาด 260 องศาบนจอภาพหลัก บนผนัง และบนเพดานไปพร้อมๆ กันโดย

ประสานกับการแสดงดนตรีสดของวงออร์เคสตรา “นิสตี” การแสดงนั้นงดงามมากจนผู้เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสกับความงดงามอันอัศจรรย์ของนครเชรูซาเล็มใหม่ด้วยเสียงและภาพซึ่งเพิ่มความหวังของเขาสำหรับสวรรค์

ศิษยาภิบาลเคโบราห์ เดริลาห์ จูมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกล่าวว่า “คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้า มันเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรู้สึกเหมือนว่าพวกเราอยู่ในสวรรค์”

คุณชินเรีย แม็คมิลานจากออสเตรเลียกล่าวว่า “ฉันเป็นทุกข์กับอาการนอนไม่หลับ แต่หลังจากฉันจับมือทักทายกับ ดร.แจร์อ็อก ลี ฉันก็หายจากอาการนั้นและนอนหลับสบายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”

ดร.นิโคลาย อุนคิสกล่าวว่า “ผมประทับใจกับการปรนนิบัติและความรักของสมาชิกคริสตจักรและการแสดงคุณสภาพสูงนี้

อย่างมาก คนเหล่านี้แสดงออกอย่างมากในฤทธิ์อำนาจและเต็มล้นด้วยแรงบันดาลใจฝ่ายวิญญาณ”

ในลานคริสตจักรมีเวทีภาพถ่ายพิเศษพร้อมกับภาพของดอกไม้หลากหลาย รดดอกไม้ ซึ่งขาดดอกไม้ และบันไดสวรรค์ของนครเชรูซาเล็มใหม่ สมาชิกพันธกิจกลุ่มบุรุษ กลุ่มสตรี กลุ่มคาถาอันและกลุ่มหนุ่มสาวรับผู้ชอบจัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิก ผู้รับเชิญ สมาชิกครอบครัว และญาติพี่น้องต่างก็มีความสุขร่วมกัน

ในช่วงที่สองของการนมัสการโตรุ่งคืนวันศุกร์ (วันที่ 7 ตุลาคม) คริสตจักรจัดการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองก่อนวันครบรอบขึ้นในหัวข้อ “สง่าราศี” พร้อมกับหัวข้อรอง “งานเลี้ยงสมรสในฟ้าอากาศ” ผู้ชมสามารถสัมผัสกับสง่าราศีที่เขาจะมีในฐานะเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าบ่าวของเขาในฟ้าอากาศ

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“คูเกิด เราคือพระเยซูฮว่าพระเจ้าของบรรดา
เนื้อหนังทั้งสิ้น สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกิน
หรือ” (เยเรมีย์ 32:27)

พระเจ้าผู้สร้างคือผู้ที่มาจากนิรันดร์กาลไปสู่นิรันดร์กาล ทรง
สมบูรณ์แบบ ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ผู้ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่ง เพราะเหตุนี้ ตลอดพระคัมภีร์จึงมีการกล่าว
ถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์มากมายมาแล้วอีกซึ่ง ไม่มีมนุษย์คน
ใดสามารถสำแดงให้ปรากฏได้

การทำงานของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นได้รับการสำแดงให้
ปรากฏในหลายชั่วคน โดยคุณที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ด้วยพระองค์เอง
และพระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นการอัศจรรย์แห่งฤทธิ์อำนาจของ
พระองค์อย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในปัจจุบัน พระเยซูคริสต์กับเราใน
ยอห์น 4:48 ว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการมหัศจรรย์
ท่านก็จะไม่เชื่อ” ผู้คนไม่สามารถเชื่อในพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นฤทธิ์
อำนาจของพระองค์ที่ฝังตัวอยู่ในหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยตา
ของเขา

1. พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทรงทราบสิ่งสารพัด

พระเจ้าทรงทราบไม่เพียงแต่คำพูดและการกระทำของเรา แต่
พระองค์ทรงรู้จักจิตใจของเราและแม้กระทั่งความคิดที่ผ่านเข้าออก
ในสมองของเราด้วยเช่นกัน สาเหตุที่เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเรา
เหมือนที่เขียนไว้ในสดุดี 139:13 ว่า “เพราะพระองค์ทรงเป็นส่วน
ภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกัน ในครรภ์
มารดาของข้าพระองค์” นอกจากนั้น พระองค์ทรงทราบสิ่งที่กำลังเกิด
ขึ้นในเวลานี้และทรงล่วงรู้อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

ในพระคัมภีร์มีคำพยากรณ์มากมายเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย การทำลายและการสถาปนาขึ้นใหม่ของ
อิสราเอล และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย คำพยากรณ์เหล่านี้สำเร็จ
เป็นจริงอย่างอัศจรรย์ ยิ่งกว่านั้น ผ่านทางคุณที่ถูกตองในสายพระเนตร

ของพระองค์ พระเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อาโมส 3:7 กล่าว
ว่า “แท้จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะมีได้ทรงกระทำอะไรเลยโดย
มิได้เปิดเผยความลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้พยากรณ์”

แม้แต่ในวันนี้ พระเจ้ายังทรงเปิดเผยสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นผ่านผู้คน
ที่สื่อสารกับพระองค์อย่างลึกซึ้ง ผมได้ถ่ายทอดคำพยากรณ์มากมาย
ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับคริสตจักรแห่งนี้ ตัวอย่าง เช่น ผมทำนายการ
เลือกนายโรห์ แคว้นเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในปี 1987 และ
ทำนายว่านายคิม ช็องฮีและนายคิม แดจุงจะขึ้นเป็นประธานาธิบดี
คนต่อไป ผมทำนายการเลือกนายโรนัลด์ เรแกนเป็นประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาและนางมาการ์ริธ แธตเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีของ
สหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ พระเจ้าทรงเปิดเผยกับผม
ล่วงหน้าเกี่ยวกับกรอัสกรรมของนายกรัฐมนตรีอินทรีรา คานธีของ
อินเดียและเลขาธิการเซอร์เรน โกลแห่งอดีตสหภาพโซเวียต

ผมได้พยากรณ์เกี่ยวกับราคาน้ำมันดิบและอนาคตของ
ตะวันออกกลางและประเทศมหาอำนาจสามประเทศและกลุ่ม
ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมทั้งอดีตประเทศ
คอมมิวนิสต์และประเทศที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์ของประเทศ
จีนและประเทศรัสเซียว่าจะรวมตัวกันเป็นสามมหาอำนาจที่มีกำลัง
ต่อรองในโลก ผมทำนายถึงความล้มเหลวของ “นโยบายตะวันตก”
ของเกาหลีใต้ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและวิธีการที่
เกาหลีเหนือจะเปิดประตูของตนชั่วคราว แต่ในไม่ช้าก็จะปิดอีก

ผมพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวและเหตุการณ์อื่นอีกมากมายและคำ
พยากรณ์เหล่านั้นทุกคำพยากรณ์สำเร็จเป็นจริงหรือไม่กำลังจะสำเร็จ
เป็นจริง พระเจ้าของเราผู้ทรงรู้จักการไหลของกระแสและอนาคต
ของประวัติศาสตร์โลกทรงทราบอนาคตที่วางอยู่ข้างหน้าของชีวิต
เราแต่ละคนเช่นกัน ผมขอวิงวอนให้ท่านเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความ
มั่งคั่งและพระพรอยู่เสมอ ด้วยการมอบทุกด้านของชีวิตท่านไว้กับ
พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

2. ฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงทำให้เกิดภัยพิบัติสืบต่อกันมาอย่างนับไม่ถ้วนผ่านทางโมเสส
ก่อนการอพยพออกจากอียิปต์ของอิสราเอล นอกจากนั้น ด้วยฤทธิ์
อำนาจของพระองค์ ทะเลแดงถูกแยกออกเป็นสองส่วน น้ำไหลออก
มาจากหิน และน้ำขมที่มาราห์เปลี่ยนเป็นน้ำจืดเช่นกัน ด้วยฤทธิ์อำนาจ
ของพระองค์เลือดที่พยากรณ์ว่าจะเกิดการก่อกวนสามปีครึ่ง และเมื่อ
ท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างร้อนรน พระองค์ทรงประทานคำตอบ
ด้วยไฟและอนุญาตให้มีฝนตกหนัก โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์คน
ตายก็ฟื้นขึ้นมา

ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ การทำงานของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้น
ด้วยเช่นกัน พระเยซูทรงทำให้อาสาวิเศษที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมา ทรงเปิด
ตาคนตาบอด พระองค์ทรงรักษาคนป่วยและผู้ที่มีความบกพร่อง
และพระองค์ทรงรักษาคนที่ถูกผีสิง พระองค์ทรงทำให้คลื่นลมและ
ทะเลสงบและทรงดำเนินไปบนน้ำ

แม้หลังจากการคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระ
เยซู ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ได้รับการสำแดงผ่านทางพวกสาวกของ
พระเยซู ในกรณีของอัครทูตเปโตร ผู้คนหายคนป่วยออกไปวางที่
ถนนเพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างนอนเขาจะถูกลบด้วย
คน (กิจการ 5:15) ในกรณีของเปาโล เมื่อมีคนนำพาเข็ดหน้าหรือผา
กันเหมือนจากตัวของเปาโลไปวางบนผู้ป่วย โรคต่างๆ ก็ออกไปจากเขา
และวิญญาณชั่วก็หนีไป (กิจการ 19:11-12)

ด้วยการสำแดงฤทธิ์อำนาจที่อัศจรรย์ซึ่งอยู่เหนือความสามารถ

ของมนุษย์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทุกคนได้พบกับพระองค์และไป
ถึงความรอด

3. พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกระทำการแม่มะทิ้งในวันนี้

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้
วันนี้และสืบไปเป็นนิรันดร์ (ฮีบรู 13:8) ดังนั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่าน
ทางพระเยซูคริสต์สามารถสำแดงให้ปรากฏได้แม้กระทั่งในยุคของเรา

การสำแดงถึงการงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเช่น
นั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลของเราโดยตลอดนับตั้งแต่
การก่อตั้งคริสตจักร ถ้าพยานถึงการรักษาโรคนานาชนิดที่ไม่มีทาง
รักษาให้หายถูกส่งเข้ามาจากทั่วโลกทุกๆ สัปดาห์ ความจริงอันน่า
อัศจรรย์ใจก็คือว่าผู้คนจำนวนมากมีประสบการณ์กับการรักษาโรค
และความป่วยไข้ต่างๆ ของตนไม่เฉพาะในยามที่เขารับเอาคำอธิษฐาน
ของผมด้วยตนเองเท่านั้นแต่ในยามที่เขารับเอาคำอธิษฐานของผมผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตหรือรายการโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ด้วยเช่นกัน

คุณสมรสหลายคู่ที่ไม่มีบุตรมาเป็นเวลาหลายปีและหลายสิบปีได้
ให้กำเนิดบุตร เราได้รับหัวข้ออธิษฐานและรูปถ่ายของผู้ป่วยจำนวนมาก
มาจากต่างประเทศผ่านแฟกซ์หรืออีเมล และเมื่อผมวางมืออธิษฐาน
บนมือหรือรูปถ่ายของคนเหล่านั้น ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็เกิดขึ้น
เหนือกาลเวลาและสถานที่ เมื่อใดก็ตามที่ผมจัดการประชุมฟื้นฟูพิเศษ
ในเกาหลีหรือในการประกาศใหญ่ในต่างประเทศ ผมอธิษฐานเพื่อผู้
ป่วยจากบนเวทีเพราะผมไม่สามารถวางมือบนคนเหล่านั้นแต่ละคน
ได้ แม้กระนั้น ผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาโรคในเวลาเดียวกัน
และถวายสารคดีเฉพาะเจาะ ผู้คนจำนวนมากไม่มีความเชื่อที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมในการประชุมฟื้นฟูหรือการประกาศใหญ่ด้วยตนเอง คนเหล่านั้น
เป็นพยานถึงการรักษาโรคของตนผ่านการเขารวมรายการเหล่านั้นทาง
อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม หรือทางโทรทัศน์ หลังจากการประกาศใหญ่สิ้นสุดลง
ผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกได้ส่งคำพยานของเขามาด้วยแฟกซ์
หรืออีเมล

ตอนนี้ขอให้เราดูการอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงสำแดง
ให้ปรากฏ ในช่วงการจัดคำพยากรณ์หรือการจัดการจัดการพิเศษ สมาชิก
คริสตจักรนมรมินมีประสบการณ์กับแนวทางต่างๆ ที่พระเจ้าทรง
ครอบครองเหนือดินฟ้าอากาศ เมื่อผมอธิษฐานด้วยความเชื่อ หลายครั้ง
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็หยุดตกและหลายครั้งก่อนผมจากสักขีพยาน
ของท้องฟ้าก็มารวมตัวกันเพื่อบดบังสมาชิกนมรมินให้พ้นจากแสงแดด
ที่ร้อนอย่างแผดเผาเมื่อพวกเขาจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการยาก
ที่จะนับจำนวนหลักฐานหรือตัวอย่างต่างๆ ที่คริสตจักรของเราและ
สมาชิกของเราเห็นและมีประสบการณ์ในเรื่องการรักษาโรคและความ
ป่วยไข้ต่างๆ การอัศจรรย์ หมายสำคัญ และการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
ในธรรมชาติที่เกี่ยวกับเมฆ ดวงดาว และรุ้ง

การทำงานอย่างอัศจรรย์เหล่านี้ยังคงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะ
ความรักของพระเจ้าผู้ไม่เพียงแต่ทรงต้องการให้เราเป็นอิสระจาก
โรคภัยไข้เจ็บและตอบคำอธิษฐานของเราเท่านั้น แต่พระองค์ทรง
ปรารถนาที่จะเปิดหนทางแห่งความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนด้วยเช่น
กัน

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ แม้กระทั่งในวันนี้ พระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่ก็ทรงสำแดงสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความสามารถของ
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
ว่า ด้วยการเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของคัมภีร์ พวกท่านจะถวายสารคดี
พระองค์และนำดวงวิญญาณจำนวนมากนับไม่ถ้วนมาสู่หนทางแห่งความ
รอด

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การทรงบำเพ็ญกุศล - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญกุศลด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระองค์ ทุกพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรนมรมินเซ็นทรัลเชื่อว่าประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ให้ผู้นับความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้สำหรับหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใด”



“ดร.แจร์อ็อก ลีสำแดงให้เห็นแนวทางของการพบพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจน”



ดร.ไมเคิล มอร์ควีส ประธานของการทูตฝ่ายวิญญาณ (สหรัฐอเมริกา)

ปีที่ผ่านมาผมคงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคริสตจักรมันมิน เช่นทรัลเอาไวและชื่นชมกับความตื่นตัวฝ่ายวิญญาณมาโดยตลอด พระเจ้าทรงชอบพระทัยเมื่อเราสำแดงความรักของเราต่อพระองค์ ดร.ลีสำแดงความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าในคำเทศนาทุกตอนของท่าน ความรักคือลักษณะเด่นในคำเทศนาเหล่านั้น ศิษยาภิบาลหลายคนพูดเกี่ยวกับพระเจ้าและผู้เชื่อจำนวนมาก ต้องการมาอยู่ต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ปัญหาก็คือเขาไม่รู้จักแนวทางที่จะไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม ดร.ลีชี้แนะแนวทางให้กับเราเพื่อนำเราไปถึงพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการวางแบบอย่างที่ดีด้วยตัวท่านเอง

ในศูนย์กลางความบริสุทธิ์โลกที่ผมบริหารอยู่มีหนังสือของดร.ลีหลายเล่มในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือหลายเล่มเป็นภาษารัสเซีย สาเหตุก็เพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มาจากประเทศที่พูดภาษารัสเซีย (เช่น ยูเครนและเบลารุส เป็นต้น) มาเยี่ยมที่ศูนย์แห่งนี้ เรานำเสนอรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับดร.ลีเช่นกัน การแสดงทุกอย่างของมันมินชี้ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริง ผมสัมผัสกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่ชมการแสดงเนื่องในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ไม่ใช่เพราะการแสดง แต่เป็นเพราะความชื่นชมยินดีที่มาจากจากสวรรค์ ไคลงมาเหนือมันมิน ฮาเลลูยา



“นี่คือพื้นที่แห่งความรักที่เต็มไปด้วยพลังงานฝ่ายวิญญาณ”



ดร.โอเลค ออสตรีโค ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCDN) ในประเทศไทย

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับมันมินเมื่อผมเข้าร่วมในการประชุมของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก การแสดงเนื่องในการฉลองครบรอบ 34 ปีของคริสตจักรเป็นสิ่งที่ดีงามและน่าอัศจรรย์มาก สิ่งนี้เป็นเหมือนงานเทศกาลในสวรรค์ที่ยกย่องพระนามของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความรัก ผมชอบการแสดงมาก เพลงสรรเสริญ การเต้นรำ และดนตรีที่มีความไพเราะและงดงามมาก ผมจะไม่มีวันลืมงานฉลองนี้เลย เมื่อผมเดินทางไปยังเมืองมวน ผมสัมผัสกับความรักของพระเจ้า ในวินาทีที่ผมเดินทางไปยังสถานที่แห่งการอธิษฐานแห่งนั้นซึ่งน้ำเต็มจากทะเลเปลี่ยนเป็นน้ำจืด ผมได้สัมผัสกับพลังงานฝ่ายวิญญาณ เมื่อผมจุ่มตัวลงไปใต้น้ำผมรู้สึกสงบและมีความสุขมาก ลุดมิลา ภรรยาของผมเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ้มกับเธอด้วยคำฝ่ายวิญญาณของเธอที่เปลือยออก ในปี 2017 การประชุมของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกในรัสเซียจะจัดขึ้นที่เมืองปีเตอร์สเบิร์ก การประชุมนี้จะเป็นเทศกาลสำหรับพระเจ้า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับผู้เชื่อจำนวนมาก ทุกวันที่และทุกวินาทีที่ผมใช้ในการพบปะกับผู้คนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงและรับเอาความรักของพระองค์ในคริสตจักรมันมินเช่นทรัลคือช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผมและให้ความสุขกับผมอย่างมาก

“ผมโยกหาพระคำและฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คนจำนวนมากในประเทศของผม”



บิชอปเกอร์เกส มอร์แกน พอคเตอร์ ประธานของคริสตจักรเพนเตคอสตของประเทศอียิปต์

ทุกครั้งที่ผมมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเช่นทรัล ผมสัมผัสว่าฤทธิ์อำนาจของดร.แจร์อ็อก ลียิ่งใหญ่กว่าแต่ก่อน ท่านจัดการประชุมในประเทศปาเลสไตน์ที่ผู้คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ท่านรักษาผู้คนจำนวนมากให้หายจากโรคของเขาและในการประชุมมีหลายคนต้อนรับเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า หลังจากนั้นศิษยาภิบาลเดวิด กิลถูกส่งไปที่นั่นและถวายสาราคีแก่พระเจ้าด้วยการรักษาโรคจำนวนมากนับไม่ถ้วนซึ่งสำแดงให้ปรากฏผ่านผ้าเช็ดหน้าที่ดร.ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว (กิจการ 19:11-12) พระราชกิจในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในอียิปต์เช่นกัน สิ่งนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณในสมาชิกของผมหลายคนและขับไล่ผีมารซาตานออกไป หลายคนมาที่คริสตจักรและขอบพระคุณพระเจ้า แม้แต่ชาวมุสลิมก็สมัครเป็นสมาชิกหลังจากที่เขามิประสพการณ์กับการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ ผมกำลังพยายามเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของดร.ลีและทำตามคำสอนของท่าน ผมจะเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และแจกจ่ายหนังสือของดร.ลีเพราะคำสอนของท่านบัพติศมาชีวิตของคนและเป็นคำสอนระดับสูง



“ผู้เชื่อที่รักพระเจ้าด้วยจิตใจเป็นคนที่งดงามมาก”



บิชอปโบลูมาไซ นิโคลัส โอมูนยังโกลี ประธานกลุ่มคริสตจักรอีแวนเจลิซึมใหม่ ประเทศเคนยา

ผมประทับใจอย่างมากเมื่อผมได้ยินว่าที่อยู่อาศัยในสวรรค์ถูกแบ่งออกตามขนาดแห่งความเชื่อของแต่ละคน นอกจากนี้พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งให้ผมเห็นแนวทางของการเป็นคริสเตียนแท้ซึ่งเป็นผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริง ผมพูดถึงเรื่องนี้

กับศิษยาภิบาลของคริสตจักร 65 แห่งในคณะของผมและด้วยความเห็นพ้องของศิษยาภิบาลเหล่านั้นพวกเราตัดสินใจเข้าร่วมกับพันธมิต

ผมต้องการเห็นคนที่ได้รับพระคำผ่านช่วงเวลาแห่งการอดอาหารและการอธิษฐานมากมาย ผมเดินทางมาเกาหลีเพื่อร่วมในการฉลองครบรอบ 34 ปีของคริสตจักรพันธมิตในเซนต์หลุยส์เพื่อเรียนรู้มากขึ้นด้วยความคาดหวังการทำงานใหม่ๆ ที่พระเจ้าจะทรงกระทำเพื่อเรา พระคำแห่งชีวิตและพยานของการรักษาโรคและการได้รับคำตอบเป็นสิ่งที่ขอดเยี่ยมมาก

เหนือสิ่งอื่นใด ผมประทับใจอย่างมากกับสมาชิกคริสตจักรซึ่งเป็นคนรักพระเจ้าด้วยจิตใจ และเป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่เห็นคนเหล่านี้อธิษฐานมากกว่าสองชั่วโมงทุกวัน ผมต้องการที่จะรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพันธมิตเอาไว้ ซึ่งคริสตจักรแห่งนี้มีพระคุณและพระพรของพระเจ้าอยู่อย่างเปี่ยมล้น

“เราควรเปิดโอกาสให้ผู้คนของโลกเห็นการแสดงอันงดงามนี้”



ดร.อังคร กาศิโรธา ผู้ก่อตั้งและประธานของกลุ่มพันธมิต “เฮลปี้ง แอนด์”

เมื่ออยู่ในอิสราเอลผมหวังใจอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรพันธมิตในเซนต์หลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับผม ถ้ามีคนมาขอให้ผมอธิบายถึงประสบการณ์อันอัศจรรย์ในพันธมิตด้วยคำคำเดียว ผมจะพูดคำว่า “ความรัก” และที่นี่มีความรัก ความปรารถนาในเรื่องสวรรค์ และการโอบพระเจ้ายิ่งใหญ่ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงการเป็นคริสตจักรพันธมิตในเซนต์หลุยส์

คำเทศนาทั้งหมดของศิษยาภิบาลอวาโรสโตร.แจร์อ็อก ลิมุงไปยังจุดหมายเดียวกันซึ่งถือเป็นคำสอนสำคัญและเรียบง่าย นั่นคือ ท่านต้องการให้เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และเข้าไปสู่สถานที่อันรุ่งเรืองที่สุดของสวรรค์ การแสดงนาอัสการใจมากเช่นกัน ผมรู้สึกเหมือนกับตนเองอยู่ในสวรรค์และเป็นสิ่งที่ขอดเยี่ยมมากจนผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าขอดเยี่ยมแค่ไหน ผมคิดว่าการแสดงอันขอดเยี่ยมเช่นนี้ควรได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก

กลุ่มพันธมิต “เฮลปี้ง แอนด์” กำลังเตรียมจัดงานระดับนานาชาติขึ้นซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 70 ปีของรัฐอิสราเอล ประธานาธิบดีของอิสราเอลจะรับเป็นเจ้าภาพสำหรับงานนี้ และคริสเตียนจำนวนมากจะมาอวยพรและสนับสนุนอิสราเอล ผมกำลังเชิญดร.แจร์อ็อก ลิมุงไปในงานนี้ ผมจะคิดถึงทุกคนในคริสตจักรพันธมิตอย่างมากทีเดียว ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

คุณเอลเลน ลิทวินา ผู้บริหารการจัดประชุมของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกในรัสเซียประจำปี 2017

“ฉันมีปัญหาในการเดินเนื่องจากโรคข้ออักเสบที่หัวเข่าของฉัน แต่ฉันได้รับการรักษาให้หาย”



ฉันใช้เงินเดือนของฉันในเดือนที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งไปกับการรักษาโรคข้ออักเสบที่หัวเข่าของฉัน แต่อาการกลับแย่ลงและฉันไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติ

ฉันต้องการที่จะมาเยี่ยมคริสตจักรพันธมิตในเกาหลีอย่างมาก ดังนั้นฉันจึงอธิษฐานด้วยน้ำตา แท้ที่จริงแทบเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะเดินทางมาที่นี่ แต่ฉันก็หาทางมายังเกาหลีพร้อมกับยาจำนวนมาก

ก่อนการนมัสการ โคโรนาคินวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 ฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ลิตัวตนเอง จากของฉันเริ่มรู้สึกเบาและฉันรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ ในวันต่อมาฉันไม่มีความเจ็บปวดและอาการบวมก็ลดลง ฉันมีความสุขมาก

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พวกเราเดินทางไปเที่ยวกรุงโซล ฉันสามารถเดินขึ้นลงบันไดได้เหมือนคนอื่นและฉันไม่มีความเจ็บปวดอยู่เลย ฉันขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาฉันและขอบคุณศิษยาภิบาลอวาโรสที่อธิษฐานเผื่อฉัน

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรพันธมิตเชียงใหม่ราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรพันธมิตเซนต์หลุยส์เซิร์ช

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai